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  นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภาทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ภายหลังเปิด
ประชุมแล้วได้อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลา
กว่า ๑ ชั่วโมง จากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมต่อ และก่อนท่ีประธานจะดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระนั้น ร.ท.ปรีชาพล พงศ์พานิช สมาชิกรัฐสภา ได้เสนอขอเปลี่ยนระเบียบวาระโดยขอเลื่อนเรื่องด่วนท่ี ๒๕ 
และเรื่องด่วนท่ี ๒๒ ข้ึนมาพิจารณาก่อนเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม ท้ังนี้ท่ีประชุมไม่ขัดข้องดังนั้นท่ี
ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  เรื่องด่วนท่ี ๒๕ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และการแก้ไขความคลาดเคลื่อนในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาด
สินค้าไทย คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ท้ังนี้ นายณัฐวุฒิ ไสยเก้ือ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาว่า เนื่องจากรัฐบาลสาธารณรัฐชิลีขอให้เพ่ิมเติมภาษาสเปนและภาษาไทยในหนังสือสัญญา 
ซ่ึงเดิมหนังสือสัญญาดังกล่าวใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว ซ่ึงไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ท้ังชิลีและไทย จึงได้แก้ไขให้หนังสือสัญญาความตกลงการค้าเสรีมีท้ัง ๓ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน 
และภาษาไทย นอกจากนี้ไทยได้แก้ไขความคลาดเคลื่อนในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าไทย โดยแก้ไข
ในส่วนของตารางการย้ายสินค้า และตัดรายการสินค้าบางส่วน ซ่ึงหากไม่มีการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลในทาง
ปฏิบัติในอนาคต ซ่ึงชิลีเห็นการแก้ไขแล้วสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และในฐานะท่ีประเทศ
ชิลีเป็นคู่ค้าอันดับท่ี ๓ ในภูมิภาคลาตินอเมริกา และในวันท่ี ๔ ตุลาคมนี้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐชิลีจะ
เดินทางมาเยือนประเทศไทย จึงขอให้รัฐสภาได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้ทันการเซ็นสัญญาความตกลง
การค้าเสรี ซ่ึงจะมีข้ึนในวันท่ี ๔ ตุลาคมนี้ 
  ภายหลัง นายณัฐวุฒิ  ไสยเก้ือ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงชี้แจงเหตุผลในการขอให้
รัฐสภาพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วได้มีสมาชิกสนใจอภิปรายหลายท่าน โดยมีประเด็นข้อห่วงใยข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะหลากหลาย เช่น ความห่วงใยในการทําความตกลงการค้าเสรีควรมีความรอบคอบรัดกุมและอยู่
บนผลประโยชน์ของประชาชน และภาคเอกชนของไทย ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาน้ําใจประเทศคู่ค้าด้วย บาง
ท่านก็ขอให้รัฐมนตรีชี้แจงสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขในความตกลงการค้าเสรีดังกล่าวให้ทราบด้วย ข้อความ
เก่ียวกับการตีความในเอกสารและในข้อตกลงไม่ตรงกัน ความหมายในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในเอกสารและ
ในข้อตกลงไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม นายณัฐวุฒิ ไสยเก้ือ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบชี้แจงว่าความตกลง
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว เพียงแต่การส่งกลับมาให้รัฐสภาในครั้งนี้ก็เนื่องจากมีการเพ่ิม
ภาษาเป็นภาษาสเปนและภาษาไทย นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นฉบับเดิม และหากมีข้อพิพาทก็จะใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางและการปรับแก้บางส่วนนั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ซ่ึงจากการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังเห็นว่าไทยไม่เสียประโยชน์ จากนั้นรัฐมนตรีธนุศักด์ิ เล็กอุทัย รมช.คลัง ได้ตอบ
ชี้แจงเก่ียวกับการปรับอัตราภาษีในความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับชิลีครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
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ให้แก่ไทย อย่างไรก็ตามยังคงมีสมาชิกหลายท่านยังคงมีความเคลือบแคลงในข้อตกลงดังกล่าวและขอให้
รัฐมนตรีตอบให้ชัดเจน ภายหลังรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้วท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบ
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง และการแก้ไขความคลาดเคลื่อนในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าไทย 
  เรื่องด่วนท่ี ๒๒ ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรี
แห่งยุโรป (European Free Trade Assaciation EFTA)  คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
  นายณัฐวุฒิ ไสยเก้ือ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงเหตุผลในการทําร่างกรอบเจรจาความ
ตกลงดังกล่าวว่า ประเทศในกลุ่ม EFTA (เอฟต้า) ประกอบด้วย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ 
ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศลิทัวเนีย ซ่ึงไทยได้เคยติดต่อกับประเทศในกลุ่ม EFTA เพ่ือจัดทําความตกลง
การค้าเสรีแต่ยังไม่คืบหน้าเนื่องจากในปี ๒๕๕๓ เกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมือง ครั้งนี้จึงเห็นว่าเป็นเวลาอัน
สมควรท่ีไทยจะได้ทําความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA (เอฟต้า) หรือสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ซ่ึง
หากทําการเจรจาทําความตกลงได้สําเร็จก็จะสามารถดึงดูดการลงทุนและใช้ประโยชน์จาก AEC ท้ังนี้ประเทศ
สมาชิก EFTA เป็นผู้ลงทุนอันดับ ๔ ของโลก และได้ขยายการลงทุนมายังภูมิภาคเอเชีย ในปี ๒๕๕๕ เป็นการ
ลงทุนอันดับ ๖ ในไทย ประโยชน์ประการต่อมาคือสามารถรักษาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และลด
ความเสี่ยงของการตัดสิทธิ GSP สิทธิพิเศษทางภาษี เม่ือรัฐมนตรีณัฐวุฒิ แถลงชี้แจงแล้ว มีสมาชิกสนใจ
อภิปรายหลายท่าน โดยบางท่านขอให้การเจรจาเรื่องเสรีทางการเงิน การเปิดเสรีสินค้ายา และสินค้าประมง 
นั้น รัฐบาลควรดูแลเป็นพิเศษ รัฐบาลควรมีมาตรการป้องกันการผูกขาด และรัฐบาลควรดูแลผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการตกลงการค้าเสรี ซ่ึงผู้ได้รับผลกระทบซ่ึงมีหลายกลุ่ม จากนั้นรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงโดย 
รมต.ณัฐวุฒิ ไสยเก้ือ ได้ชี้แจงในหลายประเด็น เช่น การเตรียมความพร้อม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะยกเว้นข้อมูลลับ ส่วนเรื่องการเจรจาสิทธิบัตรยานั้นรัฐบาลจะได้ดําเนินการอย่างระมัดระวัง เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน เม่ือจบการพิจารณาแล้วท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบ
กับร่างกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป  
  จากนั้นประธานปิดประชุม เวลา ๑๗.๒๒ นาฬิกา 

     

   

 


